

**ราชบุรีโฮลดิ้ง สนับสนุนทุนสร้างอาคารหอประชุมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง  
เสริมหนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในภูมิภาค**



บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) สนับสนุน  
ทุนสร้างอาคารหอประชุมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง จำนวน 2,000,000  
บาท เพื่อรองรับการขยายงานเสริมหนุนการพัฒนาศักยภาพทรัพยากร  
บุคคลของประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

นางบุญทิวา ดำนสมสถิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (ที่ 4 จากขวา) เป็นผู้แทน  
บริษัทฯ เข้าร่วมงานเลี้ยงขอบคุณผู้สนับสนุนทุนสร้างอาคารหอประชุมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนา  
เศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง หรือ Mekong Institute โดย ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธานกรรมการกำกับการดำเนินงาน สถาบันฯ ลุ่มน้ำโขง ร่วมด้วย  
ดร.เดช บุญนาค ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สถาบันฯ ลุ่มน้ำโขง และนางสาวสุชาดา ไทยบรรเทา อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวง  
การต่างประเทศ ณ ห้องสัตตบงกช กระทรวงการต่างประเทศ

โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมเพื่ออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างประเทศระดับรัฐบาล  
6 ประเทศ ได้แก่ ไทย ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม และจีนตอนใต้ (มณฑลยูนนาน และมณฑลกวางสี) และภาคธุรกิจเอกชน เพื่อเพิ่ม  
ศักยภาพด้านสถานที่ให้สามารถรองรับการดำเนินการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำ  
โขงในฐานะพลเมืองธุรกิจที่มีฐานการลงทุนมูลค่ารวมขนาดใหญ่อยู่ใน สปป.ลาว รวมทั้ง มีโอกาสการลงทุนในกัมพูชา เมียนมาร์ และ  
เวียดนาม ซึ่งล้วนเป็นประเทศสมาชิกกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเช่นเดียวกับประเทศไทย บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่น  
แบ่งปันเพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมควบคู่ไปกับการเจริญเติบโตของบริษัทฯ รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
เพื่อเป็นกำลังหลักขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืน

## ราชบุรีโฮลดิ้งรับรางวัลส่งเสริมและพัฒนาป่าชุมชน



นางบุญทิวา ด้านสมสถิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้ารับรางวัลผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ สาขาส่งเสริมและพัฒนาป่าชุมชน จากพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในงานพิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 119 ปี ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกรมป่าไม้ดำเนินโครงการ "60 ป่าชุมชนอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดำริ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา 2 เมษายน 2558" และโครงการ "การศึกษาการกักเก็บคาร์บอนและความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชนอย่างมีส่วนร่วม" นับเป็นความพยายามของทั้งสองหน่วยงานในการขับเคลื่อนงานอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เพื่อรักษาระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยทั้งสองโครงการขยายผลต่อเนื่องจากโครงการ "คนรักป่า ป่ารักชุมชน" ที่มุ่งเน้นการยกย่องเชิดชูการบริหารจัดการ "ป่าชุมชน" โดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชน การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายป่าชุมชน การปลูกจิตสำนึกในคุณค่าของทรัพยากรท้องถิ่น และการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น ภายใต้แนวคิด "คนอยู่ดี ธรรมชาติอยู่ได้" อันเป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ

## การบินไทย แลงข่าวโครงการประกวด “นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมการบิน” ครั้งที่ 2



บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ แอร์บัส และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และจัดแถลงข่าวโครงการประกวด “นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมการบิน” ครั้งที่ 2 (TG Travel Green Innovation) ซึ่งรางวัลบัตรโดยสารเครื่องบินและทัศนศึกษาโรงงานผลิตเครื่องบิน บริษัท แอร์บัส สาธารณรัฐฝรั่งเศส เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาแสดงความสามารถในการพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมในการเชื่อมโยงความรู้จากภาคการศึกษาสู่ภาคธุรกิจพร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจการบินที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม การบินในแนวคิดการเดินทางแบบรักษ์สิ่งแวดล้อม (Travel Green) ตามนโยบายของบริษัทฯ โดยผู้ส่งผลงานประกวดจะต้องเป็นนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ และส่งผลงานในนามบุคคลหรือทีมๆ ละไม่เกิน 2 คน พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน โดยแบ่งการประกวดเป็น 3 ประเภท คือ 1.การออกแบบทางวิศวกรรมสำหรับอากาศยานเพื่อการพาณิชย์ 2.การออกแบบผลิตภัณฑ์และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอากาศยานเพื่อการพาณิชย์ 3.การออกแบบการบริการในธุรกิจสายการบิน ผู้สนใจสามารถส่งแนวคิดผลงานได้ตั้งแต่วันที่จนถึง 31 ตุลาคม 2558 ผ่านทางเว็บไซต์ [www.thaiairways/tginnovation](http://www.thaiairways/tginnovation)

ขอเชิญสมาชิก CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ส่งข่าว CSR เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารของบริษัทท่านมาได้ที่

[csrclub@lca.or.th](mailto:csrclub@lca.or.th)